

TOUR CÀ MAU, ĐÓN NĂM MỚI 2017 - ĐẶC SẢN TRÚ' DANH, KS 3*

(Thời gian 02 ngày 02 đêm)

Nằm tận cùng cực nam của *Tổ Quốc Bạc Liêu – Cà Mau*, mang trên mình những nét đặc trưng riêng, hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch như sinh thái: khám phá rừng quốc gia U Minh Hạ, Rừng ngập mặn Mũi Cà Mau- khu dự trữ sinh quyển của Thế Giới, ngoài ra nơi đây còn có du lịch văn hóa, khám phá: những nét đặc trưng của nền cải lương Nam Bộ, kiến trúc Chùa chiềng và tìm về nơi chôn rau cắt rốn của một số nhân vật nổi tiếng một thời- Cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Thú vị hơn quý khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những công trình văn hóa đặc sắc quy mô hoành tráng mà chỉ có thể có ở Nam Bộ- Vùng đất của những địa linh – nhân kiệt.

Buổi tối:

20h00: HDV Cty Du Lịch Nam Thiên đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành đi *Rạch Giá*, đoàn nghỉ đêm trên xe với hệ thống xe giường nằm đời mới máy lạnh, đảm bảo quý khách sẽ có một giấc ngủ ngon..

NGÀY 01: CÀ MAU – NĂM CĂN - ĐẤT MŨI

(Ăn, Sáng, Trưa, Chiều)

Buổi Sáng:

07h00: Đoàn đến *Cà mau* vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng với những món đặc sản địa phương.

09h00: Đoàn di chuyển xuống tàu cao tốc tiếp tục hành trình chinh phục những cây số cuối cùng của con đường thiên lý để đến với Đất Mũi – Cà Mau. Du khách được đứng trên vọng hải đài cao 20m quan sát toàn cảnh Đất Mũi - Cà Mau, tham quan Làng rừng kháng chiến và hệ sinh thái rừng Ngập Mặn. *Đặc biệt được đặt chân đến cột mốc linh thiêng cực nam của Tổ Quốc*, tận tay chụp những tấm hình lưu niệm, sẽ là cảm giác thật tuyệt vời đối với mỗi du khách.

11h00: Đoàn tiếp tục di chuyển đến nhà một người dân địa phương nổi bật trong vùng, tại đây du khách sẽ được nghỉ ngơi thư giãn và hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, tìm hiểu cách nuôi trồng thủy sản cũng như những nét đặc sắc trong cuộc sống công việc của người dân nơi đây. Đặc biệt buổi trưa quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản vùng miền do chính người dân tại nhà phục vụ:

- Lẩu cua Cà Mau
- Vọp nướng mỡ hành
- ốc len xào dừa
- Gỏi bòn bòn
- Cháo hào
- Tôm hấp dừa

Sau khi nghỉ ngơi đoàn tiếp tục khởi hành đến với **Bạc Liêu**. Đoàn tham quan *nhà thờ Cha Diệp-hay còn gọi là nhà thờ Tắc Sậy*. Tiếp tục lộ trình đoàn khởi hành tham quan nhà Công Tử Bạc Liêu. Một trong những ngôi nhà lớn nhất miền tây nam bộ thời bấy giờ. Tiếp tục hành trình Quý khách viếng mộ cố *Nhạc sĩ Cao Văn Lầu*, người sáng tác ra bài *Dạ Cổ Hoài Lang*, tiền đề của nghệ thuật ca cải lương rất đặc sắc của Nam Bộ. Đoàn nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.

NGÀY 02: BẠC LIÊU – CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐẶC SẮC- CHÙA ĐOI

(Ăn, Sáng, Trưa)

Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó đoàn khởi hành tham quan *Quảng trường Hùng Vương* nằm tại trung tâm **TP Bạc Liêu**, khu vực chính diễn ra lễ khai mạc và các hoạt động Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất năm 2014.

Công trình *Quảng trường Hùng Vương* có với tổng diện tích hơn 85.000 m², diện tích lát đá rộng hơn 40.000 m², tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng. Theo đánh giá của nhiều cán bộ và người dân, đây là quảng trường được xây dựng có quy mô và đẹp nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tính đến thời điểm hiện nay.

Đặc biệt, tại khu vực quảng trường này, tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng hoàn thành nhiều công trình văn hóa đặc sắc như: *Trung tâm văn hóa Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu (ba nón lá), Cây đèn kìm cách điệu. Đây là hai công trình vừa mang ý nghĩa, vừa hoành tráng, vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) quyết định công nhận công trình “Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu” và “Cây đèn kìm cách điệu lớn nhất, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu” đạt danh hiệu kỷ lục Việt Nam.* Ngoài ra, cũng tại khu vực quảng trường này được xây dựng sân phun nước nghệ thuật; Biểu tượng của ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer; Biểu tượng kết nghĩa hai địa phương Bạc Liêu - Ninh Bình; Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968; Hệ thống cây xanh và nhiều vườn hoa tươi...

Buổi trưa: Đoàn làm thủ tục trả phòng, khởi hành đi dùng cơm trưa tại nhà hàng Ngọc Sương- Sóc Trăng tiêu chuẩn 3 sao, nghỉ ngơi và thư giãn trong khuôn viên nhà hàng với hồ cá tra nặng hơn 10kg mỗi con. Đoàn viếng *Chùa Mã Tộc (Chùa Đoi)*, là một trong những ngôi chùa cổ của người Khmer nổi tiếng tại Sóc Trăng.

Sau đó khởi hành về TP. HCM, trên đường đoàn chiêm ngưỡng hai cây cầu dây phăng lớn nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long (Cầu Cần Thơ, Cầu Mỹ Thuận). Sau đó đoàn ghé tham quan và mua sắm đặc sản *nem Lai Vung*, kẹo dừa bển tre, bánh tráng sữa,... Để làm quà cho người thân.

19h00: Đoàn về đến **TP. HCM**, kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trên những chặng đường mới!